

Sống đạo hôm nay: SÔNG MÀU NHIỆM THÁNH THỂ (tiếp)

6. Phép lạ Thánh Thể

Lòng tin chẳng cần đến phép lạ, nhưng phép lạ kêu gọi lòng tin, và đồng thời cùng cố đức tin của chúng ta là những con người yếu đuối mỏng giòn. Vì vậy, Chúa Giêsu đã thực hiện một số phép lạ như dấu chứng hiện diện thực sự của Ngài trong Phép Thánh Thể.

Tại Ý, năm 1263, thành Bolsène, trong nhà thờ Sainte Catherine, một linh mục sau khi đọc lời truyền phép đã nghi ngờ về bánh và rượu trở thành Máu Thịt Chúa Giêsu. Tức thì Máu Thánh chảy xuống đầm khăn thánh trên bàn thờ. Đức Giáo Hoàng nghe tin này, bèn ra lệnh đem khăn về để tạm tại nhà thờ Orviette. Sau đó nhà thờ được xây dựng rộng rãi để kính khăn thánh này. Ngày 8-9-1264, Đức Giáo Hoàng Urbano IV (1262-1268) đã ban hành tự sắc *Transiturus*, thành lập lễ kính Minh Thánh Chúa Giêsu. Thánh Tôma Aquino đã sáng tác nhiều bài hát vào dịp lễ này: trong số đó có hai bài nổi tiếng là “*Tantum Ergo*” và “*O Salutaris*” mà chúng ta vẫn thường hát khi chầu Thánh Thể.

Cũng ở Ý nhiều thế kỷ trước đó, khoảng năm 750 tại Lanciano, trong Đan viện thánh Legonziano (nay là tu viện thánh Phanxiô), một linh mục dòng Basilio đang dâng lễ bỗng trở nên nghi ngờ sự hiện diện của Chúa Giêsu. Lúc truyền phép, sự lạ liền xảy ra ngay trong tay vị linh mục: bánh trở nên thịt sống và rượu trở nên máu tươi rồi đông đặc lại thành 5 cục tọ nhỏ. Tuy đã trải qua cả ngàn năm rồi, ngày nay vẫn còn thấy rõ miếng bánh đã biến thành thịt này có màu hơi nâu, nhìn dưới ánh sáng thấy màu hồng được đặt trong một mặt nhật.

Năm cục máu trên đã được đặt trong chén thánh bằng kính trưng bày ở nhà thờ Lanciano để giáo dân kính viếng. Trong 12 thế kỷ qua, Giáo quyền đã cho làm nhiều cuộc khảo nghiệm vào những năm 1574, 1637, 1770, 1886. Đến năm 1971, một phòng thí nghiệm của bệnh viện đã thử nghiệm lại bằng những thiết bị khoa học tối tân. Công việc được trao cho ông Odoardo Linoli, giáo sư môn giải phẫu nhân hình, kiêm giáo sư môn bệnh lý, hóa học và hiển vi học, với sự cộng tác của giáo sư Ruggero Bertelli thuộc Đại học đường Siena. Kết quả được công bố vào ngày 04.03.1971 trước giáo quyền, chính quyền, các giới khoa học, văn học và báo chí: *Những mảnh thịt màu nâu từ hào quang Minh Thánh là thịt người, thịt cơ tim với đầy đủ yếu tố như một trái tim thực. Máu vàng nâu trong chén thánh được đông kín thuộc nhóm AB, và có khoáng chất thường có trong tim người. Thịt và máu không có vết tích của một chất nào được dùng để ướp xác cá. Trong máu có các chất clorua, phot pho, magnesium, potassium, sodium và calcium.*

Các di tích này được lưu trữ cho đến nay, dù chịu ảnh hưởng của những xúc tác vật lý, không khí, sinh vật, mà vẫn giữ nguyên tình trạng như thế, khoa học không sao giải thích. Hơn nữa, điều lạ lùng là nếu đem cân một cục máu, trọng lượng vẫn bằng tổng số của cả năm cục. Đem cân riêng lẻ từng cục hay cân chung lại với nhau tổng số vẫn không đổi. Đó là 2 phép lạ Thánh Thể trong tổng số khoảng 22 phép lạ khác đã xảy ra trên thế giới.

(Còn tiếp)



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

**Hôm nay 01.12.19 CHÚA NHẬT I MV – NĂM A
CẦU BÌNH AN CHO CÁC GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐOÀN**

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA.

Đáp Ca: Ta vui mừng trở lên đền thánh Chúa.

Haleluia Halelia. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. **Haleluia**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch
sự sống đời
đời



HÃY ĐẾN THỜ LẠY
Thứ 5 hàng tuần

Chủ đề
Chúa Nhật
I MV A
Hãy bước
đi trong
ánh sáng
tình yêu
của Chúa



Thông tin trong tuần

- 1/ Chúc Mừng Bồn Mạng Giáo Khu Phanxico, ngày 30/11; Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Phanxico Xavier ban cho mọi gia đình trong GK được an bình an, mạnh khỏe, và luôn gìn giữ GK trong hiệp nhất yêu thương.
- 2/ Chúc các bạn trẻ và Thiếu nhi lên đường đi đại hội được bình an và gặt hái được nhiều ơn lành, đặc biệt ơn Đức tin. Đồng thời Chúc mừng các Em được thăng cấp Dự Trưởng. Cộng đoàn cũng hướng về các em Thiếu nhi để hiệp ý cầu nguyện cho cho các em đi trại.
- 3/ Mừng Bồn mạng và kỷ niệm 30 năm thành lập Ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm, lúc 6.15pm, T7 (7/12). Mời ACE hiệp thông dâng lễ CN
- 4/ Chương trình Tình Tâm và Hòa giải MV, đã chính thức. X tr sau
- 5/ Mùa Bánh chưng tết sẽ khai mạc vào đầu tháng 1/2020. Vì thời gian nay đến tết không có nhiều, vậy xin ACE đăng ký sớm. Mọi order, xin liên hệ Chị Hà (0416 067 145), Chị Sáng (0434 361679)
- 6/ Xin ACE ủng hộ việc chuẩn bị diễn tập cho đêm Diễn Nguyễn Giáng Sinh 2019. Xin liên hệ; Chị Huyền và A. Khôi
- 7/ Xin Ban Khánh tiết chuẩn bị trang trí cho Mùa Giáng Sinh sắp tới.
- 8/ Mời ACE mua lịch phụng vụ 2020, giá \$1.5. Số tiền thu được sẽ góp vào việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ LCTX 2020. Cám ơn ACE
- 9/ Xin ACE Thừa tác viên ĐS & TT nhận bảng phân công trong PT.
- 10/ Giờ LCTX, lúc 3pm Chúa Nhật I MV, với Cha Phaolo Thiên.

CHƯƠNG TRÌNH TỈNH TÂM VÀ HÒA GIẢI, Mùa Vọng 2019

TỈNH TÂM: Với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Việt Nam

Thứ Năm, 5/12 : 6.15 pm; Nghe giảng (Đức Cha Micae)
: 7.00pm Thánh Lễ Kính Minh Máu Thánh Chúa

Thứ Sáu 6/12 : 6.15pm; Nghe Giảng (Đức Cha Micae)
: 7.00pm; Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa

Thứ Bảy 7/12 : 6.15 pm; Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng
Nghe giảng trong Thánh lễ (Đức Cha Micae)

HÒA GIẢI

Thứ Tư (11/12) : 7.00pm Quý Cha ngồi tòa (khoảng 1.30 phút – 2 giờ)

Tin Mừng cho trẻ: Sunday 1st Year A

BE PREPARED FOR CHRIST'S COMING

Theme: Being prepared for Christ's coming

Scripture: "So always be ready. You don't know the day your Lord will come." Matthew 24:42

Cộng đoàn luôn ghi nhớ và cầu nguyện tạ ơn Chúa, cảm ơn Quý Cha tiên nhiệm và Quý ân nhân của Cộng Đoàn, vào dịp Thứ 5 và Thứ Sáu Đầu Tháng, mỗi tháng.

Đóng góp trong Tuần

24/11/2019

Lần 1 : \$ 1, 740

Lần 2 : \$ 1, 200

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ
Chúa Nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ
: 11g30 sáng – Thánh Lễ
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX
: 05g00 chiều – Thánh Lễ

Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)
: **06g30 tối** (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lân chuỗi Mân Côi.

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.
Giải tội : Trong giờ cầu tối Thứ Năm hàng tuần.
Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ

Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am

Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

Thừa tác viên

Lời Chúa và Thánh Thể:

CN: 24/11/2019

Thứ 7: O/B: Trần Thị Oanh

O/B: Hạ Anh

Trao MTC: OB: Vũ Đình Cư

Chúa Nhật:

- 08g45: Thiệu nhi Thánh Thể

Trao MTC: O/B: Bùi Xuân Liệu

O/B: Trương Văn Công

- 11.30: O/B: Vũ Kim Liên

O/B: Bùi Hữu Hội

Trao MTC - O/B: Võ Minh Tân

O/B: Phạm Văn Hóa

Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia

Trao MTC: O/B: Đinh Thanh

Cầu nguyện:

Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn ANTÔN NGÔ KIM TUYỀN, thân phụ Anh Đoàn Trưởng Ca Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Xin cho ông sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

ĐỨC THÁNH CHA VỀ ĐẾN ROMA BÌNH AN

Sau 12 giờ bay (26/11/19), chiếc máy bay Boeing 787 của hãng hàng không ANA (All Nippon Airways) của Nhật chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng và các ký giả từ Tokyo đã đáp xuống phi trường Roma lúc 16:13, gần 50 phút so với thời gian dự kiến.

Đức Thánh Cha kết thúc chuyến tông du nước ngoài lần thứ 32 và là chuyến viếng thăm châu Á lần thứ tư. Thái Lan và Nhật Bản, cả hai quốc gia đều có gốc rễ Kitô giáo từ nhiều thế kỷ, đã bày tỏ cho Đức Thánh Cha thấy niềm vui của đức tin và ý muốn tiếp tục hành trình truyền giáo và loan báo Tin Mừng của nhiều vị tử đạo và các chứng tá đã thực hiện trong lịch sử của họ. Như thường lệ, khi về đến Roma, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện trước bức ảnh "Đức Bà là phần rỗi dân thành Roma", trước khi trở về Vatican. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với Đức Thánh Cha Phanxico.

SÔNG MÙA VỌNG

Mùa Vọng, ngày xưa thường gọi là "Mùa Áp" (theo tiếng Latinh là Adventus, từ động từ Advenire, tiếng Anh là Advent, có nghĩa là "đến gần"), với ý nghĩa là Mùa "trông đợi", "mong chờ".

Chữ Vọng theo từ điển Hán-Việt có 2 nghĩa:

Nghĩa thứ nhất 妄 (gồm chữ Nữ và chữ Vô) là Viễn vọng, hư giả. Chữ Vọng này hiểu là vô vọng. Td: vọng ngữ, vọng chấp, vọng niệm.

Nghĩa thứ hai 望 (gồm chữ Chủ, chữ Nguyệt và chữ vô) là trông mong, chờ đợi, ngưỡng mộ. Chữ Vọng này mới là hy vọng. Nó còn có nghĩa là ngưỡng vọng, ngửa trông lên Trời với lòng mong mỏi. Td: Vọng bái hay Vọng nhựt vào ngày rằm âm lịch.

Theo truyền thống Giáo Hội, Mùa Vọng có bốn ý nghĩa sau: *Mùa kỳ niệm thời gian chuẩn bị đón Chúa Kitô "đã đến" lần thứ nhất; Mùa chuẩn bị đón Chúa Kitô "sẽ đến" lần thứ hai vào ngày tận thế; Mùa chuẩn bị đón Chúa Kitô "sẽ đến" viếng thăm vào cuối đời mỗi người chúng ta; Mùa chuẩn bị tâm hồn Kitô hữu xứng đáng để mừng Lễ Giáng Sinh sắp tới.*